

บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ได้ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๑ ที่ทบทวนให้มีความสอดคล้องกับนโยบายและตัวชี้วัดการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขปี ๒๕๖๑ โดยดำเนินงานในยุทธศาสตร์ ๔ Excellence คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Prevention Promotion & Protection Excellence) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) และยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) มีทั้งหมด ๑๘ เป้าหมายการพัฒนา ๑๕ แผนงาน ๔๔ โครงการ และ ๑๐๕ ตัวชี้วัด มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบแผนงานและตัวชี้วัดการดำเนินงานที่ชัดเจน ทำการถ่ายทอดตัวชี้วัด/แนวทางดำเนินงานของปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด-CUP-ตำบล โดยทำการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๑ และตัวชี้วัดการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ กำหนดให้ทุก CUP จัดทำแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์หน่วยงาน และอยู่ในกรอบงบประมาณของ Planfin ปี ๒๕๖๑ พร้อมทั้งให้บูรณาการยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Prevention Promotion & Protection Excellence) ด้วยงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ปี ๒๕๖๑ ให้ตอบสนองปัญหาด้านการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคในระดับตำบล เรียงตามลำดับความสำคัญเร่งด่วน และจังหวัดได้จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระหว่างนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กับผู้บริหารหน่วยงานที่อยู่ในการควบคุมกำกับ ประกอบด้วย (๑) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (๒) ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๑๓ แห่ง (๓) สาธารณสุขอำเภอ ๑๓ อำเภอ และ (๔) หัวหน้ากลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ๑๓ กลุ่มงาน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๑ สู่การปฏิบัติทุกระดับ และมอบหมายให้กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลใช้ประกอบการประเมินผลปฏิบัติราชการรายบุคคล ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และมอบหมายให้กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในการประชุม กวป.ในแต่ละเดือน

โดยการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ในปี ๒๕๖๑ มีความสอดคล้องกับปัญหาสุขภาพที่สำคัญของจังหวัด สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข และประเด็นหลักของการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุขทั้ง ๑๒ ประเด็นหลัก (๓๕ ตัวชี้วัดตรวจราชการที่มุ่งเน้น) ของปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ซึ่งในปีนี้กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุขเป็นการตรวจราชการภายใต้บริบทการบริหารราชการแผ่นดินร่วมสมัย ตามยุทธศาสตร์และนโยบายรัฐบาล สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ปรับระบบการตรวจราชการและนิเทศงานให้เกิดความสะดวก คล่องตัวในการกำกับ ติดตาม และขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวง และแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ได้ สอดคล้องกับความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้ดำเนินไปตามเป้าหมายที่กำหนดอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดยปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ประกอบด้วย ๓ คณะ ๑๐ ประเด็นหลัก ๓๕ ตัวชี้วัดตรวจราชการที่มุ่งเน้น และคณะที่ ๔ เป็นการตรวจบูรณาการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี (๒ ประเด็นหลัก) โดยคณะ ๑ การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและ

การจัดการสุขภาพ มี ๕ ประเด็นหลัก คือ (๑.๑) การพัฒนาสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย (๑.๒) การพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น (๑.๓) การพัฒนาสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ (๑.๔) การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (๑.๕) การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ คณะ ๒ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ มี ๓ ประเด็นหลัก คือ (๒.๑) การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ (๒.๒) การพัฒนาประเด็นนโยบายสำคัญ (๒.๓) การพัฒนาระบบบริการ คณะ ๓ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ สนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ มี ๒ ประเด็นหลัก คือ (๓.๑) ระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ (๓.๒) ระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ และ คณะ ๔ การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี มี ๒ ประเด็นหลัก คือ (๔.๑) การเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (๔.๒) การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งจังหวัดมหาสารคามได้วางแผนดำเนินงานของปี ๒๕๖๑ ครอบคลุมทั้ง ๓๕ ตำบล ๓๕ ตำบลตรวจราชการที่มุ่งเน้น โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม (นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์) ได้ประกาศเป็นวาระสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี ๒๕๖๑ (จุดเน้นหนัก) ใน ๑๗ ประเด็นที่เป็นปัญหาสำคัญเร่งด่วนของจังหวัดมหาสารคาม และกำหนดให้มีการควบคุมกำกับผลการดำเนินงานเป็นรายสัปดาห์ พร้อมทั้งกำหนดให้มีการติดตามผลการดำเนินงานในการประชุมคณะกรรมการบริหารของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลทุกแห่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่งทุกเดือน และการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขของจังหวัดมหาสารคามทุกเดือน ซึ่งคาดหวังว่าการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จะสามารถบรรลุเป้าหมายของการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุขทั้ง ๑๒ ประเด็นหลัก (๓๕ ตำบลตรวจราชการที่มุ่งเน้น) และบรรลุเป้าหมายของวาระสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี ๒๕๖๑ (จุดเน้นหนัก) ใน ๑๗ ประเด็นที่เป็นปัญหาสำคัญเร่งด่วนของระดับจังหวัดได้